



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
๑๙๙ หมู่ ๑๘ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
โทร. ๐-๔๒๗๙-๙๐๕๕ , โทรสาร ๐-๔๒๗๙-๘๔๓๑
www.akatumnuay.go.th E-mail: akatumnuay@hotmail.com

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานใน ปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ โครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล นั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

ดังนั้น แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยฉบับนี้ จึงเป็นแผนการดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยหวังว่าการดำเนินงานตามแผน ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ได้กำหนดและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๕ เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	- บทนำ	๑
	- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
	- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
	- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
	- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๔-๕

ภาคผนวก ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ และการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลอากาศอำนวย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ครอบคลุม ๑๗ ชุมชน และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายในการบริการสาธารณะและการพัฒนาภายในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย โดยจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลอากาศอำนวยขึ้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ/กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะเป็เครื่องมือสำคัญ ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. เพื่อเป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานจริงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณนั้น
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น

ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนตามระยะเวลาที่กำหนด
๒. เป็นการประสานและบูรณาการ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆที่ปฏิบัติงานจริงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
๓. ทำให้ทราบเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการในงบประมาณนั้น
๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงในงบประมาณนั้น

.....

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลอากาศอำนวย

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	เม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย	- ก่อสร้างถนนลูกรังซอยหลังวัดจอมแจ้งและถนนเลียบลำ	๑,๗๑๐,๐๐๐	ซอยหลังวัด	กองช่าง															
	หลังวัดจอมแจ้งและถนนเลียบน้ำยาม	น้ำยาม ชุมชนที่ ๒ บ้านอากาศ ตำบลอากาศ ก่อสร้างชั้น		จอมแจ้งและถนน																
	ชุมชนที่ ๒	รองพื้นดินพร้อมบดอัดแน่นกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๙๕๒		เลียบลำน้ำยาม																
		เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้าง		ชุมชนที่ ๒																
		ผิวจราจรลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว																		
		๙๕๒ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร																		
		พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เทศบาลตำบล																		
		อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร																		
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน	- ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ถนนสุวรรณคี	๓,๘๔๗,๙๐๐	ถนนสุวรรณคี	กองช่าง															
	แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ถนนสุวรรณคีดิลก	ดิลกตลอดสาย)ชุมชนที่ ๖,๗,๑๕,๑๖ รหัสทางหลวงท้องถิ่น		ดิลกตลอดสาย																
	ตลอดสาย) ชุมชนที่ ๖,๗,๑๕,๑๖	สน.ถ.๔๒-๐๒๑ บ้านอากาศ ตำบลอากาศ เสริมผิวจราจร		ชุมชนที่ ๖,๗,																
		ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร ทับผิวจราจร		๑๕,๑๖																
		เดิมขนาดกว้าง ๖.๔๕-๑๐.๑๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๓ เมตร พื้นที่																		
		ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙,๙๓๐ ตารางเมตร																		
		พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย เทศบาลตำบล																		
		อากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร																		
รวม	๒ โครงการ		๕,๕๕๗,๙๐๐																	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลอากาศอำนวย
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย

ด้วยเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เพื่อใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบล อากาศอำนวย

อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำ แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒.๕ “การเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน” และ “การแก้ไขแผนการดำเนินงาน” เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องจัดทำเป็นขั้นตอนการดำเนินการ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาล ตำบลอากาศอำนวย มาเพื่อให้ทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดวงดี เจริศแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย